
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมาธกิารการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสือ่สาร และการโทรคมนาคม วฒุิสภา 
วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น ๓ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน่  

ถนนวิภาวดรีังสติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะกรรมาธกิารการเทคโนโลยสีารสนเทศ การสือ่สาร และการโทรคมนาคม วฒุสิภา  

วันศกุรท์ี ่๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ นาฬกิา 

ณ หอ้งพระวษิณ ุชัน้ ๓ โรงแรมอศัวนิ แกรนด ์คอนเวนชัน่    

ถนนวภิาวดรีงัสติ เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 

 

 

รายงานสรุปผลการสมัมนา 
เร่ือง “เมือ่วิถีชวิีตเปลีย่นแปลงไป .. 

โครงสร้างพืน้ฐานดจิิทลัไทยพร้อมหรือยงั?” 

 

 

 

 
 

เอ 
เอกสารวิชาการล าดับที่ ๑๗ 

 



 



 
 
 
 

หน้า 

 

ประวัติวิทยากร           ก 

กล่าวรายงานเปดิการสัมมนา         ๑ 

เปิดการสัมมนา           ๒ 

ด้านนโยบาย ความพร้อมภาครัฐ และรัฐบาลดิจิทัล      ๓ 

ด้านการบรโิภคสินค้าและบริการ        ๑๐ 

ด้านโครงขา่ยเน็ตประชารฐั         ๑๕ 

ด้านการศกึษาและพัฒนาบคุลากร        ๒๐ 

ประเด็นซกัถามของผูเ้ข้ารว่มการสัมมนา       ๒๕ 

ภาพบรรยากาศการสัมมนา         ๒๙ 
 
 

สารบัญ 
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วิทยากร : ด้านนโยบาย ความพร้อมภาครฐั และรฐับาลดิจิทัล 

ประวัติวิทยากร 

ดร.สุพจน์  เธียรวุฒ ิ
 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
 
ประสบการณ์การท างาน 
- ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร CU Transformations  
- ที่ปรึกษำอธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- กรรมกำรบริหำรและเลขำธิกำรสมำคมโทรคมนำคมแห่งประเทศไทย                 
  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
- ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมโทรคมนำคม 
- รองประธำนอำวุโสด้ำนกลยุทธ์องค์กรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่บริษัท                    
  ทีทีแอนด์ที จ ำกัด (มหำชน) 
 
การศึกษา 
- ปริญญำเอก สำขำวิศวกรรมศำสตร์ ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ จำกมหำวิทยำลัย 
  โตเกียว (The University of Tokyo) ประเทศญี่ปุ่น  
- ปริญญำโท Master of Engineering (Information and Computer  
  Sciences), Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น  
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
  (ไฟฟ้ำสื่อสำร) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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นายณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์ 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป 
- กรรมกำรบริหำร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
- ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมและดิจิทัลโซลูชั่น IOT และ Artificial  
  Intelligence ชั้นน ำในประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน 

ประสบการณ์การท างาน 
- ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท T2P จ ำกัด และบริษัทในเครือผู้ให้บริกำร      
  ด้ำน Loyalty กำรช ำระเงิน และ eWallet แก่บริษัทชั้นน ำต่ำง ๆ  
- President และกรรมกำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและ   
  นิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 
- ผู้บริหำรกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ดูแลกลุ่ม 
  ธุรกิจอินเทอร์เน็ต 
- ที่ปรึกษำด้ำนกลยุทธ์บริษัท Booz Allen & Hamilton  
  Management Consulting 

การศึกษา 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA) Massachusetts Institu  te                     
  of Technology (MIT), USA 
- ปริญญำโท วิศวกรรมอุตสำหกำร Georgia Institute of  
  Technology (Georgia Tech), USA 
- ปริญญำตรี วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 

วิทยากร : ด้านการบริโภคสินค้าและบรกิาร 
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วิทยากร : ด้านโครงข่ายและเน็ตประชารฐั 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
- กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนโทรคมนำคม คณะกรรมกำรนโยบำยอวกำศแห่งชำติ 
- คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำด ำเนินกิจกำร 
  ดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ 

ประสบการณ์การท างาน 
- กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำร บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำร บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 

การศึกษา 
- ปริญญำเอก วิศวกรรมศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  
  มหำวิทยำลัยจอร์จวอชิงตัน สหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  
  มหำวิทยำลัยจอร์จวอชิงตัน สหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 

 

พ.อ.ผศ.ดร.สรรพชัยย์  หุวะนันทน์ 
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วิทยากร : ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

รศ.ดร.ศิริเดช  บุญแสง 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ                     
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

ประสบการณ์การท างาน 
- รองศำสตรำจำรย์ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์      
  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบัน 
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
- อำจำรย์ประจ ำ ภำควิชำอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบัน 
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
- วิศวกรไฟฟ้ำ ฝ่ำยวิศวกรรมและโครงกำร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด  
  (มหำชน) 

การศึกษา 
- ปริญญำเอก Ph.D. in Instrumentation, University of Manchester  
  Institute of Science and Technology(UMIST), Manchester, UK. 
- ปริญญำโท M.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (Electronic  
  Instrumentation System) University of Manchester Institute of  
  Science and Technology (UMIST), Manchester, UK. 
- ปริญญำตรี วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง (เกียรตินิยม) สถำบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
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วิทยากร : ผู้ด าเนินรายการ 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
- ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน           
  ด้ำนดิจิทัล วุฒิสภำ 
- เลขำนุกำรประจ ำคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  กำรสื่อสำร และกำรโทรคมน ำคม วุฒิสภำ  
- ผู้ช่วยกรรมก ำรบริหำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์  
  (Cyber Security) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษำธุรกิจ  
  จ ำกัด 
 
ประสบการณ์การท างาน 
- กำรจัดท ำแผนที่น ำทำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์  
  (Cybersecurity Roadmap) ประเมินสถำนะและควำมพร้อม 
  ปัจจุบันขององค์กรทำงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ที่มี 
  อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงควำมต้องกำรและมำตรฐำนควำมจ ำเป็น 
  ในอนำคตของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
- กำรวำงโครงสรำ้งกำรดแูลรกัษำควำมปลอดภัยของข้อมลู (DLP)  
  จัดท ำ Data Value Chain และ Data Map เพื่อประเมินสถำนะ 
  และควำมพร้อมปัจจุบันขององค์กรทำงด้ำนกำรแยกแยะ จดัเกบ็  
  และกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร 
- วำงโครงสร้ำง จัดตั้ง และบริหำรศูนย์ปฏิบัติกำรด้ ำนควำมมั่นคง 
  ปลอดภัย (SOC) ให้กับองค์กรชั้นน ำระดับภูมิภำคของเอเชีย 
  แปซิฟิก 
 
การศึกษา 
- วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต ส ำข ำเทคโนโลยีไฟฟ้ำและ 
  อิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยเมลเบิร์น ออสเตรเลีย 
 

นายวาริท น าชัยศิร ิ



 



 
 

  

ในช่วงระยะที่ผ่านมาภาครัฐได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีก้าวหน้ามาตามล าดับ   
และสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนย่อยโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ           
แต่อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการขับเคลื่อนให้ เกิด
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ทันสมัยและครอบคลุม     ท่ัว
ประเทศ ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 
๒๕๖๓ เป็นต้นมา ท าให้สังคมไทยจ าเป็นที่จะต้องเร่งก้าว
เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือหลีกเลี่ยงจากการเดินทางไปในพ้ืนที่สาธารณะและการค านึงถึง ความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  

จากวิกฤตการณ์ดังกล่าว เมื่อวิถีชีวิตประจ าวันของพ่ีน้องประชาชนเปลี่ยนแปลงไปพ่ึงพาระบบดิจิทัลมากขึ้น 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของประเทศ จ าเป็นต้องมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ อีกทั้ง จะต้อง               
มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนให้สามารถเชื่อมการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศ และการให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดรับกับแนวโน้ม    
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางด้านดิจิทัลของภูมิภาค
อาเซียนต่อไป 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้ตระหนักถึง
ความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้จัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพ่ือรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรวบรวม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการด าเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อน                   
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมในทุกมิติตามขอบเขตหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการ เพ่ือให้ทันต่อการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน              
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในประชาคมโลกได้  

 

 
        
 
 
 
 
 

กล่าวรายงานการสัมมนา 

พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณ์อัตถ ์
ประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 

 



 
๒ 

 
 

 
       การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของ
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาไปอย่างมากในช่วงระยะเวลา    
ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งก็มาจากการประมูลคลื่น 4G และ 5G 
และเมื่อมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปในพ้ืนที่ใด ความเจริญ  
ก็จะเข้าไปในพ้ืนที่เหล่านั้นซึ่งรัฐบาลก็ได้มีโครงการ
หลายๆ  โ ครงการที่ จ ะสนั บสนุ น ใน เ รื่ อ งนี้  และ
คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือไปรับ
ฟังข้อมูล และพบว่าก่อนหน้านี้ พ่ีน้องประชาชนใน
ต่างจังหวัดยังขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

เนื่องจากไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้    
และหลังจากมีโครงการของรัฐบาลเข้าไปในพ้ืนที่ก็ท าให้                 

พ่ีน้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ส าคัญประการหนึง่   
ที่ได้มีการด าเนินการ นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมาธิการได้ติดตาม      
การด าเนินงาน เช่น ดาวเทียม เคเบิลใต้น้ า เป็นต้น  

ดังนั้น ในการสัมมนาวันนี้วิทยากรแต่ละท่านซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ คงจะได้
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ในการท างานของท่าน รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา และจะได้รับทราบข้อมูลว่าปัจจุบันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทยมีความ
พร้อมมากน้อยเพียงใด หรือจะมีส่วนในการเพ่ิมผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) ได้อย่างไร และคาดหวังว่าการ
สัมมนาในครั้งนี้จะส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ทุกประการ และขอเปิดการสัมมนา ณ บัดนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดการสัมมนา 

พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ 
ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
 



 
๓ 

 
 

       ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA        
เป็นหน่วยงานในการก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง
ในการสนับสนุนให้ เกิดการขับเคลื่อนให้ เกิดรัฐบาลดิจิทัล มีการ
บริหารงานและการให้บริการโดยระบบดิจิทัล 

บทบาทของ DGA  
๑) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการหรือ Application พ้ืนฐาน     
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล 

๒) จัดท ามาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลและระบบการท างานระหว่างกันของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชนและในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

๔) สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณ      
บูรณาการประจ าปีที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการติดตามและประเมินผล             
การด าเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล  

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง การพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมั่นคงปลอดภัย 

๖) ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงส่งเสริม
สนับสนุน ให้บริการวิชาการ และจัดอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้านรัฐบาลดิจิทัล 

๗) ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านนโยบาย ความพร้อมภาครัฐ และรัฐบาลดิจิทัล 
 

ดร. สุพจน์  เธียรวุฒิ 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) 



 
๔ 

 
Digital Government Platform & Services 
ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญของ DGA ในปัจจุบัน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการบริการต่างๆ ได้ด าเนินการโดยมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนเป็นส าคัญ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้โดยง่าย ซึ่งมีการจัดท า Application ที่ชื่อว่า “ทางรัฐ” ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ของประชาชน มีการจัดท า Open Data ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย         
รวมไปถึงการให้บริการในภาคธุรกิจ เช่น ในเรื่องการขอใบอนุญาตออนไลน์ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME      
เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีส่วนในการขับเคลื่อนท้องถิ่นให้น าระบบดิจิทัลไปช่วยในการให้บริการประชาชน โดยมีระบบ
ท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform) ซึ่งจะเป็นระบบที่ให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น 

๑) ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) 
๒) ระบบขออนุญาตก่อสร้าง (ส าหรับพื้นที่ไม่เกิน ๑๕๐ ตร.ม.) 
๓) ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารออนไลน์ 
๔) ระบบช าระค่าธรรมเนียมขยะ/บ าบัดน้ าเสีย 
๕) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเป้าหมายปี ๒๕๖๖ มีหน่วยงานท้องถิ่นใช้บริการ ๗๐๐ หน่วยงาน จาก ๗,๘๕๐ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่

เข้ารับการอบรม ๑๑๓ หนว่ยงาน 
 
 
 
 



 
๕ 

 
ประเด็นรับฟังความคิดเห็น (Survey poll) 
ท่านเข้าใจโครงการต่าง ๆ ภายใต้ Digital Government ในปัจจุบันมีเป้าหมายในการท าอะไร                           

(จ านวนโหวด ๗๑ คน)  
- เพื่อผลักดันและสนับสนุนภาครัฐให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ร้อยละ ๒.๘ (๒ คน) 
- เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการบริการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๙.๗ (๑๔ คน) 
- เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัย ร้อยละ ๗๗ (๕๕ คน)  

จากทั้ง ๓ ประเด็น ที่รับฟังความคิดเห็นเป็นภารกิจหลักที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ต้อง
ขับเคลื่อนให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลขึ้น และเป็นประเด็นที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน แต่จากผลการโหวดคงเหน็
พ้องต้องกันแล้วว่าในมุมมองของประชาชนนั้น การเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยเป็นสิ่ง   
ท่ีประชาชนคาดหวังมากที่สุด อย่างไรก็ตามในประเด็นที่เหลืออีก ๒ ประเด็น ก็เป็นส่วนที่จะสนับสนุนให้การ
ด าเนินการในประเด็นที่ ๓ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นค าถามของวิทยากรผู้ด าเนินรายการ 
๑) โครงการที่ด าเนินการของภาครัฐจะมีส่วนในการช่วยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนได้อย่างไร  
   ค าตอบ : ระบบที่น ามาใช้ปัจจุบันได้มีการพยายามน าสิ่งที่จะช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุดมาใช้งาน เช่น มีการน าระบบ 
Chatbot  Platform มาอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้ข้อมูล
และเพ่ือลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ มีการน าระบบ 
AutoTag มาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และระบบ e- Voting 
เป็นต้น 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวาริท น าชัยศิริ 
วิทยากรผู้ด าเนินรายการ 



 
๖ 

 
และที่เห็นได้ชัดว่าจะช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น  คือ ระบบที่น ามาใช้กับองค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform) ที่จะท าให้ประชาชนไม่ต้องเดินทาง               
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งเรื่องหรือด าเนินการต่าง ๆ  

อีกส่วนหนึ่งที่ก าลังอยู่ในขั้นการทดลองคือ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ (Thailand Government Information eXchange :TGIX) ซึ่งจะท าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น การติดต่อราชการของประชาชนก็จะมีความสะดวกสามารถที่จะ
เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และลดภาระเรื่องเอกสารในการติดต่อราชการได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) รูปแบบการท างานแบบใหม่ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จะสร้างประโยชน์
และเกิดประสิทธิภาพกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อย่างไร 

ค าตอบ : แนวคิดที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด าเนินการ คือ ไม่อยากที่จะปิดกั้น
แนวคิดใหม่ๆ ที่จะด าเนินการเพ่ือให้บริการประชาชน ซึ่งถ้าใช้รูปแบบการท างานแบบเดิมจะต้องมีการศึกษาก่อน
ระยะเวลาหนึ่งและกว่าที่จะตัดสินใจน ามาใช้ก็เป็นเวลาพอสมควร ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีการพิจารณาว่าสิ่งใดที่
สามารถด าเนินการได้ก่อนโดยที่มีความเสียงน้อยก็จะมีการด าเนินการทันทีโดยอาจมีลักษณะที่เป็น Sandbox   
เพื่อทดลองด าเนินการก่อนที่จะพัฒนาปรับปรุงและขยายผลน าไปใช้งานจริงต่อไป เช่น กรณีเรื่องของการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็แล้วแต่ในการทดลองด าเนินการโดย Sandbox ก็ต้องอยู่นะ
ระยะเวลาที่จ ากัดเพื่อให้ทราบผลการทดลองและปัญหาอุปสรรคเพื่อทีจ่ะขยายผลไปด าเนินการต่อไป 

ส่วนในเรื่องความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลนั้น จากรายงานการส ารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
หรือ E – Government Survey 2022 ที่ได้ประเมินความพร้อมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศ
ต่างๆ จาก ๑๙๓ ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยมีอันดับที่ ๕๕ ซึ่งขึ้นมาจากเดิม ๒ อันดับ จากที่อยู่ในอันดับที่ ๕๗ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และล าดับการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก้าวกระโดดขึ้นมาล าดับที่ ๑๘ จากอันดับ



 
๗ 

 
ท่ี ๕๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมไปถึงอันดับใน Waseda-IAC ในปี ค.ศ. 2022 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๒๒ ซึ่งดีขึ้นมา
จากเดิมที่อยู่อันดับที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. 2021  

ผลส ารวจความพร้อมในด้านต่างๆ  
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หลักคดิน าทาง (Guiding Principles) 
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดจิิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
๑. การใช้ข้อมูล (Data Sharing) 
๒. สร้างธรรมาภิบาลและการท างานรว่มกนั (Governance and Cooperation on Digital 

Transformation) 
๓. การให้บริการสาธารณะด้วยช่องทางดิจิทัล (Digital by default) 
๔. หลกัการครัง้เดียว (Once – only principle) 
๕. สามารถท างานรว่มกนัได ้(Interoperable) 
๖. เปดิกว้างและโปร่งใส (Open and transparent) 
๗. ทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ (Digital Skill) 
๘. Scale-up บริการดิจิทัลของรฐัให้สามารถใช้งานได้ระยะยาว 
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ค าว่า “โครงสร้างพ้ืนฐาน” ในความหมายเดิมอาจจะหมายถึง
การให้บริการด้านการเชื่อมต่อ แต่ทุกวันนี้ ค าว่า ดิจิทัล มีความส าคัญ
มาก และไม่ใช่ค าว่าโครงสร้างพ้ืนฐานแบบเดิมอีกต่อไปแต่เป็นโลก
ดิจิทัล ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเป็นคนละรูปแบบ เป็นคนละ layer 
กับโครงสร้างพ้ืนฐานเดิม โดยความสามารถของเทคโนโลยีด้านดิจิทัล
เอื้อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค  
ผู้ผลิตต้องมองว่าเราไม่ได้จ ากัดอยู่ในพ้ืนที่ทางกายภาพอีกต่อไป                 
เมื่ออยู่ในโลกดิจิทัลจริง ๆ สามารถไปได้ทั่วโลก บริษัทไทยหรือบริการ
จากประเทศไทยสามารถออกไปให้บริการกับทั่วโลกหรือในภูมิภาคได้
ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็วมาก ยกตัวอย่าง เช่น 
บริการทางการแพทย์ในอดีตถ้ามีการเดินทางเข้ามาเป็น medical 

tourism ซึ่งก ็เป็นรายได้เข้ามาในประเทศ ค าถามคือเมื่อเขากลับไปจะ
สามารถให้บริการ telemedicine กลับไปให้เขาโดยหมอไทย พยาบาล

ไทยโดย technician ไทยได้หรือไม่ ถ้าท าได้ก็จะสามารถจะมี long term service ให้เขาจากประเทศไทยได้                  
โดยไม่ได้จ ากัดว่าต้องเดินทางเข้ามาเพียงอย่างเดียว นั่นหมายความว่า GDP ของเรามีโอกาสเพ่ิมได้อีกมหาศาล  
แต่ขณะเดียวกันคู่แข่งของประเทศไทย คู่แข่งของธุรกิจก็สามารถก้าวข้ามเข้ามาแข่งขันข้ามพื้นที่กายภาพเข้ามาได้
เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นธุรกิจไทยต้องมองว่าจะไปแข่งขันในต่างประเทศอย่างไร นั่นคือความหมายของค าว่า 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ประกอบด้วยทั้งระบบ  
 การเปลี่ยนแปลงด้านการบริโภคสินค้าและบริการเมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลง 
 “เศรษฐกิจดิจิทัล” คือ เศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัลตา่ง ๆ  
 ประโยชน์ของเศรษฐกิจดิจทิัล 
 ๑. ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริหารห่วงโซ่อุปทานและขยายฐานตลาดไปยัง
กลุ่มผู้บริโภคได้ทั่วโลก  
 ๒. ผู้บริโภค มีตัวเลือกสินค้าและบริการที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา 

ตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนด้านดิจิทัลนั้น กว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ของบางระบบมาจากการเปลี่ยนกระบวนการ 
ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่คือการเปลี่ยนกระบวนการหรือแนวคิด ซึ่งส าคัญมาก ส่วนผู้บริโภค
มีทางเลือกมากขึ้น เขาสามารถจะเลือกใช้บริการจากใครก็ได้ เพราะฉะนั้นทางเลือกของเขามากขึ้น ไม่ได้ ถูก 
ผูกขาด (monopoly) อีกต่อไป หรือไม่ได้ถูกป้องกันหรือตีกรอบอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไป เพียงแต่ว่าการแข่งขัน
จะต้องรุนแรงขึ้นซึ่งเป็นธรรมดา  
 
 
 
 
 

ด้านการบรโิภคสินค้าและบริการ 
 

นายณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์ 
ประธานกรรมการ  

บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด 
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จากเลเยอร์โครงสร้างโทรคมนาคมพ้ืนฐานแบบดั้งเดิมที่ต้องมีการเดินสายเดินท่อเพ่ือเชื่อโยงข้ อมูลนั้น 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนเป็นเลเยอร์การให้บริการด้านดิจิทัล ซึ่งมีความสะดวกมากขึ้นท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง           
ได้โดยง่ายผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ทางหน้าจอโทรศัพท์ และในเลเยอร์การให้บริการด้านดิจิทัลนี้มีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะท าให้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของไทยสามารถการแข่งขันในระดับโลกได้ ซึ่ง True เองก็มีความ
พยายามที่จะอยู่ในเลเยอร์การให้บริการด้านดิจิทัล จึงได้มีการสร้าง  Application ต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือให้บริการ        
และได้มีการด าเนินการร่วมกับภาครัฐมาโดยตลอด และผู้ให้บริการดิจิทัลไทย หรือ start up ต่าง ๆ อยู่ในเลเยอร์
นี้มาก ซึ่งเลเยอร์นี้ส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้โครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลมีความสามารถในการแข่งขันต่อเนื่อง                    
ไปถึงระดับโลกได้ และถ้าเราปรับตัวเร็วสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ท าให้ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แข่งขันได้ เพราะฉะนั้นการท างานร่วมกันทั้งระบบส าคัญที่สุด  
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ประเทศไทยมีความเติบโตเรื่องเทคโนโลยี เรื่องดิจิทัลสูงมาก โดยจากรูปอาจจะดูเป็นรองจากอินโดนีเซีย

เพียงเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมาก แต่จริง ๆ ไทยเติบโตได้ค่อนข้างดีมาก โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของเราดี ประชาชนมีมือถือ ๑๔๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ มีการใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง รวมทั้ง มีบริการต่าง ๆ เกิดขึ้น
อยากมากมาย ส่วนหนึ่งอาจถูกผลักดันจากการระบาดของ COVID ในช่วงที่ผ่านมา มีการน าโปรแกรม Zoom เข้า
มาใช้ในการท างานและเป็นที่รู้จักมาขึ้น หรือมีการใช้งานผ่าน service อื่น ๆ และในด้านของ payment ก็ถูกเร่ง
ขึ้นมาเช่นเดียวกัน ซึ่ง True money เริ่มต้นจากการเป็น payment ให้กับ start up หรือให้กับบริษัทที่ไม่รู้วิธีที่
จะเก็บเงินอย่างไรเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นอกจากนี้ในด้านจุดแข็งประเทศไทยนั้น ถ้าเรามีความมั่นใจว่าจะไม่ยอมเป็นผู้ตามในธุรกิจเหล่านั้น น่าจะ

มีโอกาสเป็นผู้ให้บริการกับทั่วโลกได้ หรืออย่างน้อยในภูมิภาคได้ ยกตัวอย่างเรื่อง payment ท่ีเราขยายไป
ประมาณ ๗ ประเทศแล้ว มีผู้ใช้บริการในไทยหลัก ๑๐ ล้านคน และในภูมิภาค ๕๐ ล้านคน และคิดว่า operator 
ในเมืองไทยหลายราย เช่น ทูซีทูพี (2C2P) หรือ Omise ที่เป็น payment ไปในระดับภูมิภาค เรื่องอื่น ๆ เช่น 
telemedicine ปัญญาประดิษฐ์ หรือ service อื่น ๆ ไทยเรามีความสามารถที่จะไปเป็นผู้ให้บริการกับชาวโลกได้ 
จริง ๆ อยู่ที่ mindset ว่าเรามีความเชื่อมั่นหรือไม่ที่จะท าให้เป็น service ระดับโลกหรือระดับภูมิภาค  
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วิธีมองง่าย ๆ มองถึงบริษัทที่บอกว่าเป็น digital player แล้ว มี website ขายของแล้ว จะถือว่าเป็น 

digital player หรือไม่ ในขณะที่อีกบริษัทหนึ่งมี website ขายของเหมือนกัน ชื่อว่า Amazon แต่ท าไมต่างกัน
ระหว่างบริษัทหรือองค์กรหนึ่งที่มี digital channel เหมือนกันแต่อีกบริษัทแต่กลายเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จ 
มาก ๆ ได้ ซึ่งจริง ๆ คงมีหลายเรื่องที่ท าให้ผลมีความแตกต่างกัน โดยในส่วนของ Amazon ได้มีการใช้ AI                      
มาตรวจจับข้อมูล transaction ทุกอัน ทุก transaction ที่เป็นหลักพันล้าน เวลาที่เราซื้อของ Amazon ครั้งหนึ่ง
ท าให้ Amazon ฉลาดขึ้นครั้งหนึ่งทุกครั้ง เป็นพันล้านครั้งต่อวัน เพราะฉะนั้นเพียงวันเดียวเขาฉลาดขึ้นจนไม่รู้จะ
พูดอย่างไร ปีหนึ่งเขาสามารถจะพุ่งขึ้นไปได้ และผู้ให้บริการด้านดิจิทัลเองต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ                    
ด้วย automatic จะต้องมี AI ที่จะท าให้เรียนรู้ และครั้งถัดไปที่น าเสนออะไรให้ลูกค้าจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมทุกครั้ง 
ซึ่งเรื่อง data เป็นเรื่องที่จะท าให้เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานพัฒนาขึ้น รวมทั้งเรื่อง cloud หรือ AI ก็มีส่วนส าคัญ                 
มาก ๆ รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับพีดีพีเอ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ privacy จะต้องถูกพิจารณาจากมุมมองในแง่ 
protection และจากมุมมองในแง่ advancement ด้าน AI ด้วย เพราะถ้าเรา protect อย่างเดียว แต่ไม่มีโอกาส
ให้ business ได้พัฒนาในความฉลาดขึ้นประเทศไทยจะไม่มีวันได้กลายเป็นผู้น าได้ ไม่ใช่เฉพาะเรื่อง data แต่รวม
ไปถึงทุกธุรกิจ เพราะชาวโลกพัฒนาเรื่อง service ของเขาทุก transaction ด้วย data หมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ส าคัญที่สุดคือต้องท างานร่วมกับ start up รายเล็กรายน้อยและท าให้เขาอยากจะท างานกับเราให้ได้                
ในส่วนของ TRUE ได้มีการท า TRUE Digital Park เพ่ือที่จะให้ start up มาอยู่และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการพา 
ไปหาลูกค้าของเราถ้าลูกค้าพอใจและ start up พอใจพร้อมให้เราลงทุนเราลงทุนด้วย ถ้าเขาไม่อยากให้เราลงทุน
ด้วยก็เป็น partner กันก็ได้ ซึ่งหมดยุคที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องแล้ว มีคนที่รู้มากกว่าเรามาก เพียงแต่ว่าท าอย่างไร
ให้ท างานรวมกันได้ นอกจากนี้ยังได้ท างานร่วมกับกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ซึ่งทุกส่วนมีความเห็นตรงกันว่าเรา
จะต้องปลดล็อกเรื่องต่าง ๆ มากมาย ตัวอย่าง เช่น เรื่อง capital gain tax ของ start up ท่ีตอนนี้ประเทศไทย
ได้รับการยกเว้นแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเท่ากับสิงคโปร์ ที่มีมานานแต่ด้วยความที่เรา
มีความสามารถหลายเรื่อง และคิดว่าประเทศไทยมีโอกาสที่จะชนะสิงคโปร์ได้หลายเรื่อง ซึ่งก็ค่อยๆ ด าเนินการไป
ทีละเรื่อง และการที่เรามีแนวคิดร่วมกันท าให้มีการผลักดันในเรื่องต่าง ๆ ไปได้ไกลทั้งระบบ  
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ยกตัวอย่างหนึ่งที่ท างานร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งในเขตของโรงพยาบาลศิริราชจะมีชุมชน                

ซึ่งมีเพียงรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นที่เข้าถึงได้เวลาเกิดเหตุ สมมุติว่ามีคนหัวใจหยุดเต้นระบบที่เกิดขึ้นคือคนจะ
โทรศัพท์มาที่ศูนย์บริการเพ่ือเรียกรถพยาบาล สิ่งที่คุณหมอศิริราชได้ริเริ่มและท างานร่วมกับทรูและเทคโนโลยี                 
อื่นด้วย คือ เวลาโทรศัพท์ไปเขาจะได้รับ SMS กลับไปทันทีเป็น link ให้กด ซึ่งในขณะที่คุยเขาสามารถกด link    
ได้อัตโนมัติ รถพยาบาลศิริราชจะรู้ทันทีว่าคนไข้อยู่ที่ไหนท าให้รถพยาบาลไปถูกท่ี ที่ดีกว่านั้นคือจะส่งไปที่วิน  
มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ใกล้ที่สุด ซึ่งคุณหมอศิริราชได้จัดอบรมการปั๊มหัวใจไว้แล้วล่วงหน้ากับวินมอเตอร์ไซค์เหลา่นัน้ 
ในพ้ืนที่บริเวณนั้น ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกคนในวินแต่ในนั้นมีคนที่รู้เรื่องนี้ หลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์จะเข้าไปในบ้านนั้น
ก่อนเพ่ือช่วยเหลือในระหว่างที่รอรถพยาบาลเข้าไปซึ่งอาจใช้เวลา ในขณะเดียวกัน link นั้นนอกจากส่ง location 
เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปปั๊มหัวใจแล้ว ยังเปิดวีดิโอคอลท าให้หมอมองคนไข้ ได้คุยกับญาติทันทีด้วย  

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น (Survey poll) 
ท่านเห็นว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีของชุมชนท่ีอยู่หา่งไกลจะมีส่วนชว่ยลดความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ 
(จ านวนโหวด ๖๑ คน)  
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ ๖๕.๖ (๔๐ คน) 
- เห็นด้วยบางสว่น ร้อยละ ๒๓.๐ (๑๔ คน)  
- ไม่แน่ใจ ร้อยละ ๓.๓ (๒ คน) 
- ไม่เหน็ดว้ย ร้อยละ ๘.๒ ( ๕ คน)  
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 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) หรือ NT เป็นการ     
ควบรวมระหว่าง TOT กับ CAT ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔    
ซึ่งทั้ง TOT และ CAT ต่างเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม โดยเป็น 
Operator ทั้ง ๒ หน่วยงาน โดยก่อนหน้านั้น TOT ได้ด าเนินการ         
ในเรื่องเน็ตประชารัฐ และมีการแบ่งพ้ืนที่ด าเนินการกับโครงการ USO net 
ของ กสทช. ซึ่งมีการด าเนินการในหลาย ๆ ส่วน ในส่วนของหน่วยงาน
ภาครัฐมีการเข้าไปด าเนินการตามโรงพยาบาล รพ.สต. โดยจะมีโครงการ
อยู่ ๒ ส่วน เรียกว่า เน็ตประชารัฐกับเรียกว่า Big Rock ซึ่งในส่วนนี้
สามารถท าเรื่องของ Telemedicine ที่ท าให้แพทย์ที่อยู่ในเมืองสามารถ
จะเข้าถึงคนไข้ที่อยู่ต่างจังหวัดในพ้ืนที่ห่างไกลได้  

 ส่วนการด าเนินการที่จะเข้าถึงประชาชนได้โดยตรงนั้นแม้จะมีการ
ด าเนินการแล้วแต่ในการที่จะน าไปสร้างรายได้หรือน าไปใช้ประโยชน์         

ท ามาหากินนั้น หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นที่จะต้องแนะน าให้ข้อมูลชาวบ้านว่าจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือจะ
น าไปท ามาหากินได้อย่างไร หรือจะสร้างรายได้อย่างไร เนื่องจากในแต่ละพ้ืนที่ชาวบ้านก็มีศักยภาพ มีความรู้      
และมีแนวทางไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ต้องเข้าไปดูแล และจะต้อง
มีบทบาทอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ชาวบ้านรับรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนให้เขามีรายได้เพ่ิมขึ้นได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านโครงขา่ยและเน็ตประชารัฐ 

พ.อ.ผศ.ดร.สรรพชยัย์  หุวะนันทน ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 
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อีกโครงการหนึ่งที่เริ่มด าเนินการพร้อม ๆ กันในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ โครงการ ASEAN Digital Hub โดยวาง

โครงข่ายภาครัฐ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็น Submarine Cable เชื่อมต่อระหว่างประเทศ และส่วนที่ขยายท่อ         
ในประเทศที่เชื่อมต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้านรวมถึงขยายท่อระหว่างจังหวัดด้วย โดยแต่เดิมนั้น CAT มีระบบ 
Cable อยู่ประมาณ ๗ - ๘ ระบบ ส่วน TOT มีประมาณ ๑ - ๒ ระบบ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วปัจจุบัน NT มีประมาณ 
๙ ระบบ ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งในช่วงเวลานั้นมีงบประมาณอยู่ประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านบาท ที่น ามาใช้ด าเนินการ โดยเมื่อ
เริ่มโครงการมีการขยาย Maximum อยู่ที่ ๑.๗ Tbps ปัจจุบันโตขึ้นกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว และมีอีกเส้นหนึ่ง      
ที่ก าลังด าเนินการอยู่ เรียกว่าเส้น ADC ซึ่งจะเสร็จประมาณไตรมาตรที่ ๓ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเริ่มต้นที่     
๒๐๐ Gbps และรองรับได้มากสุดถึง ๕ Tbps โดยในภาพรวมของประเทศเฉพาะของ NT มี Maximum                          
อยู่ที่ประมาณ ๑๓ - ๑๔ Tbps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ซึ่งจะเห็นว่าอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นมาก แต่ Operator ต่างรู้ดีว่าการลงทุนท่อเสาสาย ต่าง ๆ มีผลตอบแทน      

ที่ค่อนข้างน้อย และยิ่งมีการแข่งขันกัน มีการกดราคาแข่งขันก็ยิ่งจะเหลือรายได้น้อยลง อย่างไรก็ตามก็เป็น
ความส าคัญของประเทศที่ต้องมี  

ส่วนประโยชน์จากการใช้งานโครงข่ายเคเบิลใต้น้ านั้น ในตอนเริ่มต้นที่จะมีนโยบาย Thailand 4.0 ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้มีการหารือกับ Operator ต่างประเทศ และที่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ ๆ ของต่างประเทศ                     
เช่น  Google /Microsoft เพ่ือขอให้ย้ายฐานมาที่ประเทศไทย แต่ในเวลานั้นทุกรายต่างแจ้งว่ามีแผนในอนาคต 
และประเทศยังไม่มีความพร้อม จนถึงปัจจุบันนี้จะเห็นว่าทุก ๆ ราย ต่างเข้ามาประสานงานกับไทยว่าอยากจะย้าย
มาอยู่ที่ประเทศไทย เพราะสภาพของ Infrastructure สภาพของ Environment และสภาพของลูกค้า ประชากร
มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง และปัจจุบันได้มีการหารืออยู่ทุก ๆ ราย นอกจากนี้ NT มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็น 
Wireless ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ และเรื่อง ของโครงสร้างพ้ืนฐานอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องของการบูรณาการ
โครงข่ายภาครัฐ เช่น วิทยุสื่อสาร หรือ วิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ (Trunk Radio) เป็นต้น 
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ส่วนในเรื่องความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล NT มีโครงการที่เรียกว่า Government Data Center 

and Cloud Service ที่ให้บริการภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ โดยที่รัฐบาลได้ให้งบประมาณมาด าเนินการ ซึ่งท าให้
เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะเป็นการลดการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเมื่อตอนที่มีนโยบาย 
Thailand 4.0 แต่หละหน่วยงานก็ต่างของบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินการและต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
แต่เมื่อมีการด าเนินการในภาพรวมก็ท าให้ลดการลงทุนของภาครัฐไปเป็นอย่างมาก และถ้ามีการผลักดันขับเคลื่อน
การด าเนินการในเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และหลังจากนั้นในเรื่องของ Open data หรือเรื่องของการ
แลกเปลี่ยน Data ก็จะตามมาเอง  
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นอกจากนี้ NT ยังรับทรัพย์สินที่หมดสัมปทานมาจากบริษัท ไทยคม จ ากัด ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม ๔ และ

ดาวเทียมไทยคม ๖ ซึ่งบางส่วนให้บริการ Broadband ในพ้ืนที่ห่างไกลและใช้ควบคู่กันไปกับเน็ตประชารัฐและ
โครงการ USO net ของ กสทช. ส่วนในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล นอกจากตัว Cloud Service                  
ที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐแล้ว ปัจจุบันได้ด าเนินการร่วมกับ Partner ต่าง ๆ เช่น  AWS /Huawei เพราะสิ่งที่จะ
ขับเคลื่อนได้ คือ แต่ละ Cloud Operator มีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน และมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้า
จะใช้ตัวไหน และ NT มีหน้าที่ท า Manage Service ให้ หมายความว่าช่วยขับเคลื่อนในการท า Migration                  
ช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนา Platform ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมา โดยที่ Open ให้ว่าลูกค้าอยากจะใช้ของรายใด                           
ก็สามารถจะ Support ได้หมด  

โดยส่วนตัวคิดว่าโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมของประเทศไทยพร้อมแล้ว เพียงแต่เลเยอร์ที่ ขาดหรือยังไม่มี
เพียงพอ คือ เลเยอร์ ด้านบนที่ปัจจุบันปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ของเรา ขณะเดียวกันก็ยังไม่
สามารถจะไปด าเนินการในพ้ืนที่ภายนอกได้เพียงพอ ซึ่งถ้าถามว่าประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรหรือไม่ นั้น 
บุคลากรด้านไอที แต่ละปีผลิตได้ปีละ ๒ - ๓ แสนคน อย่างไรก็ตามเมื่อจบออกไปแล้วก็ต้องมี Training และเรียนรู้
งานเพ่ิมเติมอีก ซึ่งใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส าคัญ คือ ต้องขับเคลื่อนให้เป็นเรื่องของการ On the job 
Training ให้มากขึ้น นอกจากนี้ต้องพยายามปรับนโยบาย ปรับกฎหมายระเบียบต่าง ๆ  ให้มากขึ้น เพ่ือจะมา
ขับเคลื่อนให้ไทยเป็นฐานให้ได้ 

ประเด็นค าถามของวิทยากรผู้ด าเนินรายการ 
๑) โครงการต่าง ๆ ของ NT จะมีส่วนช่วยในการลดความเหลื่อมล้ า
อย่างไรบ้าง 
     ค าตอบ : สิ่งที่ประชาชนจะได้รับคือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในราคาท่ี
ยุติธรรมหรือฟรี โดยส่วนนี้ประชาชนในต่างจังหวัดจะมีความเท่าเทียมกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนกลางและมีความเร็ว (Speed) ท่ีไม่ได้แตกต่างกัน             
นั่นคือนโยบายตอนแรกของการท าเรื่องของเน็ตประชารัฐ หรือแม้แต่ของ
ศูนย์ USO net ก็ตาม กล่าวคือ เข้าไปด าเนินการให้ทั่วถึงในพ้ืนที่ห่างไกล
ถึงแม้ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็สามารถใช้ผ่านดาวเทียมได้หรือมีระบบโซล่าเซลล์ในการ
ใช้งานได้  
๒) ในการพัฒนาตัวโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็น Infrastructure หรือ 

Network โครงข่ายต่าง ๆ มุมมองในอนาคตของ NT มีแบบแผนหรือแผนการในการพัฒนาอย่างไรบ้าง 
เพ่ือให้ตอบโจทย์ความต้องการทางเทคโนโลยีในอนาคต  

ค าตอบ : ที่ผ่านมาเรื่องของ Infrastructure ในประเทศไทย ถ้าเกิดรวม Fiber Optic ทุก ๆ Operator แล้ว
น่าจะมีความยาวจ านวนมาก และ Operator แต่ละรายก็ต่างมีการลงทุน อย่างไรก็ตามในเรื่องของโครงสร้าง
พ้ืนฐานหลักทางด้านโทรคมนาคมไม่ควรจะเป็น Over Investment คือ ต่างคนต่างลงทุน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ NT 
อยากจะท า คือ พยายามท าตัวเป็น  Newtro Provider ด้านของ Infrastructure ในอนาคต และในบางพ้ืนที่ NT 
อาจจะเป็นตัวกลางไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดในการร่วมกันที่จะท า Infrastructure เพ่ือลดการลงทุนของประเทศ
ระยะยาว 

นายวาริท น าชัยศิริ 
วิทยากรผู้ด าเนินรายการ 



 
๑๙ 

 
อีกส่วนหนึ่งคือความพร้อมในด้านของ Digital Infrastructure ซึ่งในอนาคตอาจมีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก 

อาจมีโดรนวิ่งส่งของทั่วประเทศ มี Logistics ที่ไม่มีคนขับ ดังนั้น Data center อยู่ที่ส่วนกลางเพียงอย่างเดียวคง
ไม่เพียงพอในการเชื่อมต่อระหว่างกัน ซึ่งก็อาจจะเกิดเทคโนโลยีที่เรียกเป็น Distributed data Center Cloud 
service กระจายไปอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ อยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ และก็มีแผนที่จะท า Distributed ตรงนั้นออกไป 
เพื่อจะท าให้โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลสอดรับกับ New technology และเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปไวมาก ด้วยความ
เป็นภาครัฐของ NT การที่จะไปแข่งขันกับเอกชนคงเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตามบางส่วนยังจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ
เพื่อโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ NT ต้อง Support กับอีกหลายๆ ส่วน ส่วนหนึ่ง คือ ส่วนที่เป็น
การ Transform ภาครัฐ ซึ่งมีทั้ง DGA มีทั้งหลายหน่วยงานที่ต้องร่วมกัน Transform ภาครัฐ ซึ่ง NT ก็มีหน้าที่ท า 
Platform กลางในการท า Transform ภาครัฐ กับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของการแข่งขันเรื่องของ Manage 
Service ซึ่งถ้า NT จะคงด าเนินธุรกิจเหล่านี้กต็้อง Spin off ออกไป เพื่อไปท าธุรกิจ ไปท าการแข่งขันกับเอกชน 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๐ 

 
 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น (Survey poll) 
ท่านเห็นว่าการศกึษาในอนาคตจะต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีข้อใด        
มากที่สดุ (จ านวนโหวด ๖๑)  
- Metaverse ร้อยละ ๘.๒ (๕ คน) 
- Artificial Intelligence (AI) ร้อยละ ๖๘.๙ (๔๒ คน) 
- Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) ร้อยละ ๒๓    
  (๑๔ คน)  

ประเด็นค าถามของวิทยากรผู้ด าเนินรายการ 
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับผลการรับฟังความคิดเห็น (Results) น้ี 
และมองว่าเทคโนโลยีใดซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ใน ๓ ข้อ ที่มีการรับฟัง
ความคิดเห็นข้างต้น ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยอ านวยความสะดวกและ

สร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคของการศึกษา 
  ค าตอบ : ในฐานะที่เป็นตัวแทนของฝั่งการศึกษา และหลายท่านได้พูด

ถึงเรื่อง Human Resource ที่มีความส าคัญในด้านของ Infrastructure อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วในด้านของ
การศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย จะท าหน้าที่ ๒ อย่าง คือ การพัฒนาบุคลากรหรือ HR คือ Human Resource 
ให้กับประเทศ และการให้องค์ความรู้ โดยมหาวิทยาลัยต้องเป็นส่วนหนึ่งในการให้องค์ความรู้แก่ประเทศ ซึ่งการที่
จะหยิบองค์ความรู้นั้นไปใช้ถ้ามาจากในประเทศได้กจ็ะเป็นการดีอย่างยิ่ง  

ในเรื่องขององค์ความรู้นั้น ไม่แปลกใจที่ผลการรับฟังความคิดเห็น (Results) ออกมาเป็น AI เพราะว่าถ้าพูดถึง 
AI แล้ว ประมาณ ๔ – ๕ ปีที่แล้ว อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ทุกวันนี้ AI เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างยิ่งและเป็นสิ่ง
ที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน แม้กระทั่งใน Social Media ท่ีทุกท่านใชง้านอยู่ เช่น คุยกับเพ่ือนว่าจะซื้อรถผ่าน
ไปไม่นานรถยี่ห้อนั้นมาใน Facebook หรือเมื่อเลื่อนไปแล้วไปหยุดที่ตรงไหนสักที่หนึ่งนาน ๆ เขาจะ Record ตรง
นั้นไว้ว่าเราสนใจ เพราะฉะนั้น AI อยู่ใกล้ตัวเรามากบางครั้งจนน่ากลัว และไม่รู้สึกแปลกใจที่ทุกท่านโหวต ให้ AI 
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากที่สุด ส่วนที่รองลงมาคือ AR กับ VR ซึ่งเป็น Augmented Reality กับ Virtual Reality 
ตัวนี้ เป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับ Metaverse แต่ว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากกว่า แต่ว่า Metaverse คะแนน  น้อยกว่า 
เนื่องจากหลายคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว  

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการศกึษาและพัฒนาบคุลากร 
 

รศ.ดร.ศิริเดช  บุญแสง  
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



 
๒๑ 

 
ปัจจุบันในประเทศเรามีการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน AI หลากหลายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                   

เรื่องทางการแพทย์ ที่ AI ถูกประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้าน ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องการตรวจโควิด ซึ่งตอนนี้มีหลายแห่ง                
ท่ีใช้ AI ในเรื่องการตรวจโควิด การตรวจมะเร็งปอด การตรวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปอด เช่น การเอ็กซเรย์ ซึ่งเริ่ม                 
ให้การบริการภายในประเทศแล้วหรือแม้กระทั่งการน า AI มาตรวจยุงว่ามีเพศอะไร ชนิดไหน Species อะไร 
Genus อะไร เพ่ือวิเคราะห์สายพันธุ์เกี่ยวกับการระบาดของโรคมาลาเรีย ซึ่ง AI มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
รวบรวมองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปดิจิทัล และสามารถถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่เข้าใจลักษณะของยุงรุ่นใหม่ ๆ ได้ 
เนื่องจากองค์ความรู้ที่เป็นตัวบุคคลนั้นนับวันยิ่งน้อยลง ซึ่งการที่จะให้องค์ความรู้เหล่านั้นแปลงอยู่ในรูปดิจิทัล                 
ให้มากที่สุดมี ๒ อย่าง คือ 

๑) ต้องมี Dataset คือ มีข้อมูลที่มาพอ  
๒) ต้องมี Infrastructure คือ พวก AI Server ที่มีความฉลาดมากพอ  
โดยทั้ ง  Dataset กับ AI Server  เป็น Infrastructure ที่ส าคัญ รวมถึงภาพทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น                     

ภาพ MRI ภาพเอ็กซเรย์ปอด และที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมด เพราะฉะนั้นสิ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศ
ไทย คือ ต้องมีเรื่อง AI Server ในการที่จะแปลงข้อมูล dataset ให้อยู่ในรูปองค์ความรู้ และมี dataset ที่มากพอ                   
ซึ่งปัจจุบันน่าจะมีมากพออยู่แล้วเพียงแต่ต้องมีการจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบเท่านั้น  และปัจจุบันรัฐบาล                  
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดซื้อ Supper Computer ที่มีชื่อว่า LANTA GPU 
ท่ีเป็น Server high end supper computer อันดับ ๗๐ ของโลก แต่สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไป คือ การรวบรวม 
data และการจัดระเบียบข้อมูล รวมทั้งการหาผู้เชี่ยวชาญที่จะมาด าเนินการ ซึ่งส่วนนี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยร่วมมอื
กับ DGA ร่วมกับ NT ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งหลายที่จะช่วยให้มี infrastructure ที่สมบูรณ์และได้ใช้ประโยชน์เพื่อ
คนไทยได้มากที่สุด  

ส าหรับเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ คือ การพัฒนาทางด้าน Human Resource นั้น ประเทศไทยมีคณะ IT     
ทั้งประเทศจ านวน ๕๐ แห่ง แต่ละแห่งผลิตบัณฑิตได้ประมาณไม่เกินปีละ ๑,๐๐๐ คน ดังนั้น เฉพาะ IT ผลิตอยู่ท่ี
ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คนต่อปี แต่จะมีไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็น software engineer ที่สามารถเขียน 
Application ได้ หรือเรียกว่า Full stack developer หรือประมาณไม่ถึง ๕,๐๐๐ คนต่อปี ด้วยเหตุนี้ สิ่งส าคัญ
คือการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการที่จะเป็น Full stack developer คือเป็น software engineer      
แต่ประเด็นที่น่ากังวล คือ Full stack developer หรือว่า software engineer หัวใจส าคัญ คือ คณิตศาสตร์กับ 
programing skill ซึ่งเด็กไทยมีคะแนนคณิตศาสตร์ทั้งประเทศค่อนข้างน้อย และยังไม่ได้มีการสร้างเด็กที่ชอบ
คณิตศาสตร์ตั้งแต่ยังเล็ก      

 
 

 

 

 

 

 



 
๒๒ 

 
สิ่งที่มหาวิทยาลัยท าคือการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่ยังเด็ก ตามที่เห็นในรูปคือน้อง ๆ ที่โรงเรียนหนองหญ้าวัว       

ที่อ าเภอหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะมีการน า AI เข้าไปถึงน้อง ๆ ด้วยเครื่องมือง่าย ๆ  เด็ก ๆ น้อง ๆ เหล่านี้                 
ถ้าหากมีแรงจูงใจให้กับเขา ก็จะท าให้เขามีความรู้สึกมีความอยากจะเป็นและเขาก็จะพัฒนาตัวเอง การที่เราไป
ก าหนดให้เด็กเรียนคณิตศาสตร์ตามตาราง สุดท้ายเรียนอย่างอื่นอีกหลายอย่าง แต่เขาไม่มี แรงจูงใจ สุดท้ายแล้ว
เขาก็จะ leave out เอง แต่ถ้าเราปลูกฝังว่าถ้าหนูจบออกไปหนูอยากเป็น programmer อยากเป็น software 
engineer อยากเป็นนัก develop หรือว่าเป็น AI Engineer หนูมีค่ากับประเทศไทยอย่างมาก แล้วมีค่ากับตัวเอง
ด้วย หนูจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้ มีแรงกระตุ้นให้ เด็ก ๆ เหล่านั้นเองก็จะสร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะอยู่รอดกับ
คณิตศาสตร์ คือเป็นการสร้างแรงจูงใจไม่ใช่เป็นการบังคับคณิตศาสตร์ให้กับเขา ตรงนี้ส าคัญมาก เพราะรู้สึกว่าใน
ปลายทางของการศึกษาคือมหาวิทยาลัย เราได้เด็กที่ขาดแรงจูงใจทางคณิตศาสตร์ พอเราได้เด็กที่ขาดแรงจูงใจ              
การที่จะได้ programmer นั้น ก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นสิ่งส าคัญ คือ ต้องสร้างแรงจูงใจ เพราะคณิตศาสตร์เป็น
เรื่องที่ยาก แต่ท าอย่างไรจะให้อยู่กับเราทั้งชีวิตได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่เห็นในภาพคือมาจากเทคนิคระยอง ซึ่งเป็นต้นแบบ AI ทางอุตสาหกรรม โดยได้ผลักดันให้เด็กอาชีวศึกษาข้า
ถึง AI และเขาจะได้เป็นตัวอย่างที่ไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมได้  

 

 

 

 

 

 

 

 
ในภาพคือเดก็ ๆ ในกรุงเทพมหานคร มีการน า AI เข้าไปถึงที่ และเขาจะได้พัฒนา application ซึ่งเด็ก ๆ                 

ในกรุงเทพมหานครจะมคีวามพร้อม มีคอมพวิเตอร์ มีอะไรที่สามารถเรียนรู้ได้ ไม่เหมือนเด็กต่างจงัหวัด  



 
๒๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ในภาพนี้เป็นน้องๆ ที่เป็นเด็กพิการแต่เขาสามารถเขียนโปรแกรมได้ ซึ่งเป็นน้องๆ ที่โรงเรียนศรีสังวาลของ

สมเด็จย่าที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณครูและผู้อ านวยการโรงเรียนได้ให้โอกาสแล้วมาน าเสนอให้กับคณะ IT ที่ สจล. 
และน้องๆ เหล่านี้ได้ร่วมแข่งปัญญาประดิษฐ์ระดับประเทศ ซึ่งได้ล าดับที่ ๑ มาแล้ว โดยในส่วนนี้ สจล. ได้ร่วมกับ
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาโรงงานในโรงเรียนให้สามารถมีรายได้เพื่อที่จะให้เขาเกิดศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่หยุดที่
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือการศึกษา  

เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมในแง่ของมหาวิทยาลัย เชื่อว่าทุกมหาวิทยาลัยตอนนี้ผลักดันเอา AI ไปใช้ในการเรียน
การสอนและสร้างพัฒนาบุคลากรอย่างยิ่งยวด ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง  Metaverse หรือ AR/VR ในเรื่อง 
education อันนี้เหมือนเป็นความคาดหวังว่าอาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอน หรือเรื่องการ
ผ่าตัดอะไรต่าง ๆ แต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้เป็นกับสิ่งที่เป็นต่างกันพอสมควร กล่าวคือ เทคโนโลยีมาแล้ว AR/VR                  
มาแล้ว แต่ content เหล่านี้ยังเป็น content ที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ในหลายโจทย์ได้ ยังไม่สามารถตอบโจทย์
ในวงกว้างได้ และผู้พัฒนา content ที่มีทักษะครบทั้ง ๒ ด้าน คือ ด้าน programing กับทางด้านอาร์ต ยังมีน้อย
จึงท าให้ content ของ Metaverse ยังไม่ค่อยเกิดขึ้น เพราะว่าหาคนที่มีทักษะ ๒ ประเภทนี้ในคนคนเดียวได้ยาก 
ดังนั้น infrastructure ที่ส าคัญทางด้าน Human resource คือนอกจากพัฒนา programmer แล้ว ต้องพัฒนา
คนที่มาท าทางด้าน Content ด้วย และเชื่อว่าอีกไม่เกิน ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี ตรงนี้จะเป็นตลาดใหญ่ และเชื่อว่า 
Metaverse ต้องมาแน่ ๆ เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสประเทศไทย คือไทยต้องพัฒนาคนที่มีทักษะ programing กับ
อาร์ตเข้าด้วยกัน พัฒนา content และถ้าไทยมีบุคลากรพร้อม มี content พร้อม ซึ่งถ้าใน ๕๐ ปี สามารถพัฒนา
ทันเรามีโอกาสเป็นเจ้าตลาดของ Metaverse ได้ 

ประเด็นค าถามของวิทยากรผู้ด าเนินรายการ 
๑) ในอนาคตภาคของการศึกษาจะมีความต้องการทางเทคโนโลยีมากขึ้นอย่างไร และโครงสร้างพ้ืนฐาน

ดิจิทัลของไทยจะต้องพัฒนาขีดความสามารถไปถึงระดัลใดเพ่ือที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ 
ค าตอบ : ในมุมมองส่วนตัวคิดว่าคือ AI เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นภายใน ๕ ปี โดยจะเห็น Aapplication                 

ของ AI โดยเฉพาะในเรื่องการแพทย์เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม dataset เหล่านี้ ยังกระจายอยู่ตาม
โรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการรวบรวมให้เป็นข้อมูลภาพรวมของประเทศไทย เพราะฉะนั้นเชื่อว่า ๕ – ๑๐ ปี จะ
มีระบบทางด้าน AI ค่อนข้างมาก แต่จะท าอย่างไรให้เราเป็นเจ้าของ AI และเป็นเจ้าของ dataset เหล่านั้น          
แล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  



 
๒๔ 

 
๒) มีมุมมองในเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่จะเติบโตไปตอบโจทย์ตลาดแรงงานของโลกดิจิทัลในอนาคต

อย่างไรบ้าง และทักษะใดบ้างที่มีความจ าเป็น รวมทั้งมีมุมมองในเรื่องทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ิมเติมอย่างไรบ้าง 
ค าตอบ : ในการสร้างบุคลากรทางด้านดิจิทัลนั้นจ าเป็นต้องใช้เวลา และวัตถุดิบที่ได้ถ้าเป็นมหาวิทยาลัย 

คือ ๔ ปีสุดท้ายก่อนไปท างาน และบางทีอาจจะช้าเกินไปด้วยซ้ า เนื่องจากเข้ามาที่มหาวิทยาลัยจากมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๖ ก็จะมีโอกาสคัดเลือกผู้ที่มีทักษะด้านดิจิทัลได้น้อยมาก และเชื่อว่าในอีก ๑๒ ป ีถัดจากนี้มหาวิทยาลัยไทยจะ
เกิดวิกฤติขาดแคลนเด็กเข้าอย่างรุนแรง โดยตอนนี้เด็กเข้ามหาวิทยาลัยมีอยู่ประมาณ ๔ แสนคน เท่านั้นเอง และ
คนท่ีจะเรียน IT Digital ก็น้อยลงไปอีก และจะท าอย่างไรให้เด็กเหล่านี้มาเรียนและจะใช้โอกาสเขาได้อย่างไร  

ในอีกมุมมองหนึ่งคือจะท าอย่างไรให้คนที่เขามีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม อย่างเช่น ๓๐ - ๔๐ ปี     
ที่เขาอยากเปลี่ยนลักษณะการท างาน ให้เขากลับมาเรียน กลับมา reskill ซึ่งคนเหล่านี้มีกว่า ๑ ล้านคน และใน
หลาย ๆ บริษัทตอนนี้ที่เป็นสาย Tech company เริ่มมีการปลดพนักงาน โดยเฉพาะบริษัทที่ผลิต Hard Disk 
Drive มีการ layoff พนักงานกว่า ๓,๐๐๐ คน เพราะฉะนั้นแทนที่จะไปมองเด็กอยู่ ๔ แสนคนที่เป็นเด็กมาจาก
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ อาจต้องมองว่าในคนอุตสาหกรรมที่ถูก layoff หรือคนที่อยากเปลี่ยนลักษณะการท างานอีกกว่า 
๑ ล้านคน จะท าอย่างไรกับคนเหล่านี้ ระบบไหนที่จะพัฒนาเขาเหล่านั้นได้ เพราะอย่างน้อย skill เขาพอมีแล้ว                 
ในเรื่อง soft skill หรืออะไรต่าง ๆ เราจะพัฒนาเขาได้อย่างไร ซึ่งในมุมมองทางฝั่งการศึกษา ไม่ใช่แค่มองทางด้าน
การพัฒนาเฉพาะเด็ก แต่ต้องมองในเรื่องการ reskill upskill คนงานที่อยู่นอกระบบด้วย  
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๑. สิ่งหน่ึงที่มากระทบการเปลี่ยนแปลงชีวิตคน คือ  เรื่องของ Climate change หรือเรื่องของ 
Environment ดังน้ัน เรื่องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกับสิ่งแวดล้อม จะต้องเตรียมตัวอย่างไรหรือไม่  

นายณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์ : ทุกคนที่อยู่ใน industry ใด ๆ ก็ตาม รวมทั้งระดับรัฐด้วย ทุกคนก็มีเป้าหมาย               
ในอนาคตท่ีจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับสิ่งแวดล้อมลง 
ซึ่งมีหลายปัจจัยมาก แต่ที่ True ด าเนินการ ยกตัวอย่าง เช่น การสร้างเรื่องของอีวี หรือคราวน์หรือเน็ต data 
center ซึ่งใช้พลังงานค่อนข้างมากมีการผสมเรื่องของการใช้โซล่าเซลล์เสริมเข้าไปด้วย พ้ืนที่ค้าปลีก (Retail 
space) ก็พยายามจะสร้างเรื่องโซล่าเซลล์เข้าไป หรือการเอา AI เข้าไปช่วยในการลดการใช้พลังงานขององค์กรต่าง 
ๆ ยกตัวอย่าง เช่น พ้ืนที่ค้าปลีกกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าไฟที่มาจากการท างานของเครื่องปรับอากาศ
หรือว่าการแช่ความเย็นต่าง ๆ ซึ่ง AI สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าพ้ืนที่นั้นๆ มีคนเดินออกมาจากห้องตั้งนานแล้วไม่
มีการเคลื่อนไหวใดๆ ท าไมสั่งปิดอัตโนมัติ หรือว่าตู้เย็นเริ่มเปลืองไฟกว่าปกติ เริ่มสั่นแล้ว ก็ให้สามารถแจ้งเตือนได้ 
นอกจากนี้ปัจจุบัน AI สามารถที่จะวิเคราะห์ภาพดาวเทียมได้แล้วว่าการปลูกต้นไม้กลับขึ้นมามีผลกับเรื่องของ
คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) เท่าไร โดยที่แต่ก่อนต้องใช้แรงงานคนเดินในป่าเพ่ือที่จะวิเคราะห์ 

ดร. สุพจน์  เธียรวุฒิ : ตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายเรื่อง BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-reen Economy) ซึ่งน่าจะเป็นทิศทางหลักที่ภาครัฐและเอกชน
อาจจะต้องร่วมกันที่จะมุ่งไปสู่จุดนี้ ซึ่งการท ารัฐบาลดิจิทัลจริง ๆ เป็นค าตอบ คือ จะได้ลดภาระการเดินทาง ลด
อะไรต่าง ๆ ทั้งหมด เพราะฉะนั้นคิดว่าความส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลจะเพ่ิมขึ้น ไม่ใช่แค่การอ านวยความสะดวก
ประชาชน แต่จะโยงไปสู่เรื่องโลกร้อนด้วย ทั้งนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีกล่าวถึงเรื่องนี้
อยู่ แต่อาจจะต้องเน้นสิ่งภาครัฐควรจะต้องท า คือ เรื่องของการท าอย่างไรที่จะสามารถวัดสถานภาพของความ
คืบหน้าในการควบคุมการปล่อยคาร์บอนออกไปให้ได้ ท าอย่างไรให้เรามีเซ็นเซอร์ที่กลับมาบอกได้ว่า                 
สิ่งที่รัฐบาลและเอกชนช่วยกันท าก้าวหน้าไปอย่างที่เราคิดหรือไม่ มาตรการไหนท าแล้วได้ผล มาตรการไหนท าแล้ว
ไม่ได้ผล เพ่ือที่จะได้รู้ทิศทางการด าเนินการว่ามาถูกทางหรือไม่ ซึ่งอันนี้น่าจะเป็น data ส าคัญที่จะต้องท าให้
เกิดขึ้นให้ได้ ส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่ภาคเอกชน ซึ่งตอนนี้ริเริ่มแล้ว คือ การท าเรื่อง Carbon Trading platform 
ซึ่งสิ่งที่ภาครัฐควรจะท า คือ ต้องส่งเสริมให้เกิด platform ขึ้น และพยายามควบคุมเท่าที่จ าเป็น ถ้าท าได้เชื่อว่าจะ
มีแรงขับเคลื่อนทั้งภาคเอกชน หรือภาครัฐให้ท างานร่วมกัน และท าให้ไปสู่เป้าหมายได้ 

พ.อ.ผศ.ดร.สรรพชัยย์  หุวะนันทน์ : มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒ ส่วน คือ ส่วนหนึ่ง คือ ส่วนมหภาค และส่วนของ
จุลภาค มหภาคมองภาพใหญ่ แน่นอนคือเราต้องการคนมาลงทุนในประเทศเรา ซึ่งก็รู้ว่าการลงทุนตรงนี้เกิด
คาร์บอนขึ้น เพราะฉะนั้นในเชิงนโยบายเรารู้เป้าหมายว่าเรามีข้อตกลง เกี่ยวกับ BCG Economy อะไรบ้าง ในเชิง
นโยบายเราต้องมองว่าสิ่งที่เขาเข้ามาเราส่งเสริมให้เขามากขนาดไหน แล้วเราข้อจ ากัดเขาอย่างไร เช่น บอกว่าจะ
มาลง data center cloud service ในเมืองไทย ถ้าเกิดเขาลงทุนเพ่ิมเติมเรื่องของพลังงานสีเขียว (Green 
Energy) ค่าใช้จ่ายเขาสูงขึ้น เมื่อค่าใช้จ่ายสูงเขาต้องไปขายราคาสูงก็แข่งขันไม่ได้ รัฐบาลจะช่วยอย่างไรให้เขา
สามารถท าการแข่งขันได้ แต่ในการลงทุนในอนาคตถ้าเกิดเป็น GDA Model ในการปล่อยกู้ของธนาคารใหญ่ ๆ 
เขาต้องมองแล้วว่าถ้าเกิดใครท าเรื่องพลังงานสีเขียวก็จะมีโอกาสในการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ า เพราะฉะนั้นอันนี้คือ
มองในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งอาจจะต้องมาพิจารณาว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ในส่วน
ของจุลภาคนั้น คิดว่าทั้งภาครัฐและเอกชนต้องพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้สอดคล้องกับเป้าหมายตรงนั้น                   

ประเด็นซกัถามของผูเ้ข้ารว่มการสัมมนา 



 
๒๖ 

 
โดยในส่วนของ NT ปัจจุบันการลงทุนในส่วนของ Cloud ก็เริ่มพิจารณาแล้วว่าจะมีสัดส่วนของการท าพลังงาน              
สีเขียว ใช้พลังงานโซล่าเซลล์เข้าเท่าไร แต่ในรายละเอียดก็ยังติดระเบียบ การลงทุนของภาครัฐอยู่  

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช  บุญแสง : ถ้าสมมุติในการลงทุน ยกตัวอย่างของ AWS สิ่งที่เขาให้บริการ 
คือ API ต่าง ๆ ซึ่ง API เหล่านั้น นักพัฒนาหรือการศึกษาก็จะเป็น Call service API เพ่ือที่จะใช้ประโยชน์ แต่
ต้นทุนของเราที่ AWS ให้ไป คือ ค่าไฟถูกกว่า ที่เป็นคาร์บอนเครดิตที่เราต้องจ่าย ถ้าเป็นอีกมุมมอง คือ ถ้าเกิดเขา
สามารถควบคุมได้ว่าในการที่คุณจะพัฒนา API โดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่อยู่ในประเทศไทย สามารถพัฒนา API ที่ใช้ 
AWS แล้วในราคาที่ถูกลงมา แล้วสามารถลดคาร์บอนเครดิตจะได้ ๒ ต่อ ต่อหนึ่ง คือ นักพัฒนาเรามีแต้มต่อใน
เรื่องของต้นทุน เพราะเราถูกใจในเรื่องของค่าไฟที่ไปจ่ายแล้ว เพราะฉะนั้นตัวต่อยอดที่เขามาจ่ายเรา เขาต้องลด
ราคาตรงนั้นให้เรา เพราะฉะนั้นนักพัฒนาเองก็จะได้ประโยชน์แล้วเราเองก็สามารถสร้างธุรกิจต่อยอดได้หลาย ๆ อย่าง 

๒. ท่านคิดว่าโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลไทยพร้อมหรือยัง และถ้าพร้อมแล้วมีอุปสรรคอะไรหรือไม่ที่คิดว่าจะ
ใหค้ณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วุฒิสภา ช่วยในการประสานงานท าให้เกิดประสิทธิผลที่มากขึ้น  

พ.อ.ผศ.ดร.สรรพชัยย์  หุวะนันทน์ : ค าว่า “พร้อม” ไม่ได้หมายความว่า พร้อมแล้วหยุดอยู่แค่ตรงนี้ แต่
ต้องดูความต้องการเพ่ิมเติมด้วย แต่ถามว่าการเข้าถึงของประชาชนพร้อมหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันเข้าถึงประชากร
ประมาณ ๙๗ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าสูงมากเทียบกับประเทศอื่น ๆ เพราะฉะนั้นค าถาม คือ ถ้าเกิดด้านโทรคมนาคม
พร้อม ถามว่าด้านดิจิทัลพร้อมหรือไม่ ซึ่งคิดว่าพร้อมระดับหนึ่ง ซึ่งการจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน จะต้องรู้
ก่อนว่าวิถีชีวิตของเขา ณ แต่ละที่ แต่ละทาง วิถีชีวิตไม่เหมือนกัน แล้วเขาต้องการอะไรที่เราจะสร้างให้เขาเพื่อจะ
ตอบโจทย์เขา ตรงนี้คิดว่ายังมีความเหลื่อมล้ าพอสมควร และต้องใช้เวลารวมทั้งต้องการคนที่ลงไปดู ซึ่ง NT จะมี
ข้อได้เปรียบนิดหนึ่งคือมีศูนย์บริการทั่วประเทศ ปัจจุบันคือให้ลงพ้ืนที่ให้มาก เพื่อจะรับโจทย์ของพ่ีน้องประชาชน 
หรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐด้วยกันว่า ท าอย่างไรจะ transform ตรงนั้นให้เขาเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ แล้วโจทย์
เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า NT จะเก็บไว้เองแล้วท าคนเดียวแต่อาจจะมีการเสวนาร่วมกับ Operator ว่าโจทย์
เหล่านี้อันไหนท่านมีแล้ว ท่านต่อยอดได้หรือไม่ เรามีอะไรมาเสริมกัน อันนี้ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าจะต้องท า กับ
อีกส่วนหนึ่ง คือ การให้ความรู้พ่ีน้องประชาชนในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันอาจยังมีไม่เพียงพอ 
เพราะฉะนั้นคิดว่าทุกภาคส่วนจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประชาชนหรือคุณภาพชีวิตของพวกเราเอง ทุกภาคส่วนต้อง
ขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันแล้วทุกคนมองในมุม positive เป็นหลัก  

นายณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์ : ในเรื่องการเข้าถึงเครือข่ายนั้น ประชาชนน่าจะสามารถเข้าถึงได้มากอยู่แล้ว              
แต่ในโลกดิจิทัลการเข้าไม่ถึงไม่ใช่การเข้าไม่ถึงเครือข่าย แต่เป็นการเข้าไม่ถึงในเรื่องที่ไม่ใช่กายภาพ ซึ่งเป้าหมาย
ของการท าเรื่องดิจิทัลในฐานะคนดิจิทัลหรือคนที่ดูแลเรื่องดิจิทัล คือการดูเผื่อให้กับ industry อื่น ๆ อีกมากมาย 
ยกตัวอย่าง เช่น พ่ีน้องประชาชนที่เดิมเข้าไม่ถึงเรื่องการกู้เงินระดับย่อย ซึ่งเกษตรกรหรือคนที่หาเช้ากินค่ าเขาไม่
สามารถกู้เงินได้ เพราะเขาไม่มีสลิปเงินเดือน เขาไม่ได้ท างานในระบบ แต่เขาสามารถกู้ได้ถ้าเขามีข้อมูลดิจิทัล แล้ว
ให้ธนาคารสามารถ ที่จะวิเคราะห์ให้ได้ และตอนนี้มี Public hearing เรื่องหนึ่งท่ีรู้สึกว่าจะเป็นอุปสรรคส าหรับ
การเข้าถึงในลักษณะนี้ คือ ก าลังจะมีการคิดกันอยู่ว่าข้อมูลโทรคมใช้ได้กับเฉพาะในโทรคมเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่า
เป็นห่วง และอุปสรรคหนึ่งคือมุมมองของ Data อาจจะไม่ใช่แค่ protect อย่างเดียว แต่ดูว่าถ้าเกิดเรา protect 
เกินไป จะท าให้เขาเข้าไม่ถึง Digital service อื่น ๆ หรือไม่ เช่น การเงินอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการแพทย์ เป็นต้น  

 
 



 
๒๗ 

 
ดร. สุพจน์  เธียรวุฒิ : ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานตอนนี้คิดว่ามีความพร้อมแล้ว คือ เรามีPlatform ต่าง ๆ 

ที่จะรองรับการท างานไม่ว่าจะเป็นแบบ portal หรือ open delta platform   แต่การจะขับเคลื่อนต่อจากนี้
เจ้าของงานระบบทุกกระทรวง ทบวง กรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความเป็นเจ้าของที่จะท าให้ตัวเอง
เป็นดิจิทัลแล้วพยายามใช้ประโยชน์จาก platform กลางที่สร้างไว้ก็จะก้าวกระโดดไปได้ ซึ่งตอนนี้จะเริ่มเห็น
เอกชนด าเนินการแล้ว เช่น องค์การพลังงานเริ่มรู้สึกว่าต้องท าดิจิทัล transformation เพราะเขารู้สึกว่าเป็น
เจ้าของ เขาต้องท าเองเขาจะคิดได้ว่าเขาอยากเอาดิจิทัลไปช่วยตรงไหน ซึ่งจะท าให้ขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น ท านอง
เดียวกันถ้าภาครัฐทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของและมีหน้าที่ต้องท าตัวนี้ให้เป็นดิจิทัล แล้วรู้ว่าจะไปท าอย่างไร              
ให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็จะพัฒนาไปได้เร็วเช่นกัน อีกส่วนหนึ่ง คือ ประชาชนมองภาครัฐเขาจะมองว่าภาครัฐ
เป็นอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นอยากติดต่อจุดเดียวและได้ข้อมูลทั้งหมด ซึ่งจะมีฐานข้อมูลกลางที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้
อยู่แล้ว ที่มีการท าร่วมกับ ก.พ.ร. เรียกว่า info.go.th โดยจะมีข้อมูลบริการภาครัฐทั้งหมดไว้ในนั้นทุกหน่วยงาน 
ดังนั้น การที่จะท าภาครัฐเป็นก้อนเดียวได้ ต้องมีเรื่อง data charring คือ ข้อมูลต้องแชร์กันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ อันนี้เป็นเรื่องต้องช่วยกันพิจารณาว่าท าอย่างไรที่ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลส าคัญของประชาชน 
ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นให้กับหน่วยงานรัฐเอาไปแลกเปลี่ยน แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการของตัวเองได้  

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช  บุญแสง : ในมุมมองของฝั่งการศึกษาถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลที่เปลี่ยนไปหลากหลาย ในเรื่องของจ านวนบุคลากรที่ใหม่ ๆ ท่ีเข้ามา ในเรื่องของ
การนักพัฒนานั้น จะเห็นว่ามีความขาดแคลนอยู่แล้ว แต่ถ้าถามว่าพร้อมหรือไม่ อาจจะยังไม่พร้อมเท่าที่ควร 
เพราะจะเห็นคนที่มาจากต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นมาจากอินเดียท่ีค่อนข้างเยอะที่เข้ามาช่วยพัฒนา เพราะฉะนั้นใน
เรื่องของนักพัฒนาอาจจะไม่พร้อม ส่วนคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมมาแล้วและต้องการพัฒนา ทางรัฐบาลต้องช่วยใน
การพัฒนาให้กับบุคลากรเหล่านั้น อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจ  คือ เรื่องของการรู้ เท่าทันความเป็นดิจิทัล                    
ของประชาชน จะท าอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจในการแยกแยะข้อมูลเหล่านั้นได้ว่าอันไหนจริงหรือไม่จริง ซึ่งเป็น
เรื่องที่คณะกรรมาธิการจะผลักดันให้เกิดกระบวนการในการที่จะสร้างการเรียนรู้ การเข้าถึงทันของประชาชนได้  

๓. Master plan ของ DGA ได้มีการวางแผนไว้อย่างไร มี Action plan แต่ละปีอย่างไรและมีการบูรณา
การระหว่าง DGA กับหน่วยงานรัฐและเอกชนอย่างไร รวมทั้งในเรื่อง BCG ได้บรรจุวาระตรงน้ีเข้าไปสู่
แผนงานไว้อย่างไร 

ดร. สุพจน์  เธียรวุฒิ : ได้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปแล้ว และมีการส ารวจความพร้อมของ
หน่วยงานภาครัฐทุกปี รวมกว่า ๓๐๐ กรม รวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการประเมินใน ๖ มิติ 
ปัจจุบันเป้าหมายท่ีหารือกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ ทุกหน่วยงานจะต้อง 
improve ไปที่ level ๔ ให้ได้ภายใน ๕ ปีข้างหน้า ส่วนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนื้อหาของแผนผ่านส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว ก าลังจะเข้า ครม. ซึ่งในนั้นจะก าหนดว่าแต่ละ domain เป็น
อย่างไร การเกษตรเราจะเห็นอะไร แรงงานเห็นอะไร ท่องเที่ยวเห็นอะไร และมีโครงการอะไรบ้างมาสนับสนุน แต่
ละปีต้องเกิดอะไรขึ้นบ้าง ฉะนั้น ขออนุญาตไม่พูดในที่นี้ แต่สามารถดูได้จากรายละเอียดของแผน และจะบอก 
outcome ว่า เช่น ด้านการศึกษาต่อไปเราจะเห็นว่าตั้งแต่คนที่แรกเกิดขึ้นมาเข้าโรงเรียนไปแล้วไปที่ไหน สุดท้าย
แล้วไปท างานกับใคร จะมีการบูรณาการทั้งหมด  

ส่วนการขับเคลื่อนนั้น มีหน่วยงานมีทั้งหมด ๗,๘๐๐ กว่าหน่วยงาน DGA ไปช่วยทีละหน่วยงานไม่ไหว
แน่นอนเพราะฉะนั้น จึงได้แบ่งหน่วยงานเป็น ๓ กลุ่ม cottagey กลุ่มที่ advance มาก ๆ อย่างเช่น การเงิน แบงก์
ชาติ เขาไปท าดิจิทัลบาทแล้ว พวกนั้น DGA จะเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อจะเรียนรู้และเอาสิ่งที่คิดว่าจะเป็นเทคโนโลยี



 
๒๘ 

 
ใหม่ และมีประโยชน์มาใช้กับหน่วยงานด้านอื่น   อันที่ ๒ คือ ที่เราจะลงแรงมากที่สุด คือ ท างานร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้สิทธิ focus area ที่บรรจุในแผนเกิดการบูรณาการข้อมูลให้ได้ ซึ่งจะน าไปสู่การบูรณาการเกี่ยวกับ
เรื่องบริการตามมา หน่วยงานที่เหลือทั้งหมดอีกประมาณ ๗,๐๐๐ กว่าแห่ง มีการท า platform กลางไปให้เขา 
เพื่อให้เขาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และมีการหารือกับ ก.พ.ร. ในการก าหนด KPI ของทุกหน่วยงานว่าต้องท า 
e- Service และท า Open Data หรือท า exchange Data ไปให้กับหน่วยงานอื่น เพราะฉะนั้น ๗,๐๐๐ กว่า
หน่วยงาน ที่เหลือใช้วิธีการบังคับด้วย KPI เพ่ือให้เขาด าเนินการโดยได้รับการสนับสนุนการใช้ platform กลาง 
อันนี้เป็นแนวทางที่ DGA ขับเคลื่อน  

๔. พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีเรื่องการออกวิธีการปฏิบัติทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ซึ่งหน่วยงานกลางจะต้องด าเนินการก าหนดในเรื่องน้ี และจะช่วยลดขั้นตอนของการ
ปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างมาก ท่านวิทยากรจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้หรือไม่  

ดร. สุพจน์  เธียรวุฒิ : กฎหมายฉบับนี้สาระส าคัญจริง ๆ คือ ต่อไปนี้ประชาชนมีสิทธิที่จะติดต่อหรือท า
ธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐได้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการไปยืนยันตัวตน ไม่
จ าเป็นต้องไปที่ส านักงานต่อไป ยื่นขอค าขอได้ ช าระค่าธรรมเนียมได้ รวมถึงการที่เราจะได้รับเอกสารต่าง ๆ 
กลับมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเหมือนกัน ถ้าตรงไหนยังต้องใช้กระดาษ ประชาชนไม่มีหน้าที่ต้องส าเนา 
หน่วยงานรัฐมีหน้าที่ส าเนาและเซ็นรับรองเอง ประชาชนไม่ต้องรับรอง เพราะฉะนั้น ทุกหน่วยงานตอนนี้ไม่มี
ข้ออ้างที่จะอ้างว่าติดกฎหมายของตัวเองเพราะพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดให้ประชาชนต้องด าเนนิการแลว้ 
และภายใน ๙๐ วัน จะต้องประกาศช่องทางที่เป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนมาติดต่อ ซึ่งปัจจุบันอาจจะมีทั้ง Line 
ทั้ง Facebook อยู่ กฎหมายจะบอกว่าถ้าประชาชนส่งมาถึงให้นับจากวันแรกที่เรารับเข้า inbox และเริ่มนับ SLA 
ในวันราชการถัดไป เพราะฉะนั้น ถ้าเขามายื่นแล้วต้องด าเนินการให้เขา ต้องตอบให้ได้ภายใน ๗ วัน ๑๐ วัน และ
จะถูกนับเวลาทันที ซึ่งถ้าหน่วยงานรัฐไม่ไปก าหนดช่องทางที่เป็นทางการ แปลว่าไม่ว่าจะส่งเข้าไปทาง Line หรือ 
post comment บน Facebook หรือ e-Mail มาก็ตาม หน่วยงานต้องด าเนินการให้เขาทั้งหมดภายใต้ SLA ท่ี
ก าหนด แต่ทางที่สะดวกส าหรับหน่วยงานรัฐจริง ๆ คือ ก าหนดช่องทางช่องทางหนึ่ง เช่น จะเป็น e-Mail ก็ได้ 
แล้วจัดคนให้มาคอยตรวจสอบให้ดี ต้องตรวจทั้ง inbox ตรวจทั้ง Junk Mail box ด้วย เรามีหน้าที่ต้องท าได้
ทั้งหมด ถ้าส่งแล้วผิดคนแต่อยู่ในหน่วยเดียวกันจะต้องมีหน้าที่ส่งกันภายในให้ถูกต้อง ไม่ใช่ผลักภาระให้ประชาชน 
ยกเว้น ถ้าข้ามหน่วยงานสามารถจะเอาไปแจ้งได้ โดย ก.พ.ร. มีหน้าที่ในการติดตามเรื่องนี้ต้องรายงาน ครม. ทุก 
๖๐ วัน และแจ้งเตือนทุก ๑๕ วัน ตอนนี้กฎหมายออกมาทุกหน่วยงานตื่นตัวทั้งหมด ซึ่ง DGA ร่วมกับ ETDA ได้
พยายามก าหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และก าลังทดลองใช้งานอยูแ่ละถ้าเสร็จเรียบร้อยจะเอาเข้า ครม. ภายใน 
๒๔๐ วัน ซึ่งน่าจะทันก าหนดเวลา นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดให้กรมบัญชีกลางต้องไปแก้ระเบียบของตัวเอง 
เช่น เวลาเข้าร่วมการสัมมนายังต้องเซ็นกระดาษ ในส่วนนี้จะต้องปรับให้สามารถรองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้                       
หรือกรมศิลปากรที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องหอจดหมายเหตุ ต่อไปจะต้องมาก าหนดนโยบายว่าถ้าเก็บเป็นอิเล็กทรอนิกส์
แล้วจะจัดเก็บเอกสารได้อีกกี่วัน และถึงเมื่อไรแล้วสามารถยกเลิกได้ เพ่ือจะได้ไม่ต้องเก็บกระดาษต่อไป อันนี้เป็น
สิ่งที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิ และถ้าด าเนินการไม่ได้ประชาชนมีสิทธิไปฟ้องต่อศาล
ปกครองได้ รวมทั้งในเรื่องมาตรา ๑๕๗ ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย เพราะฉะนั้น ตอนนี้ทุกหน่วยงานตื่นตัว
มาก และ DGA พยายามจะท าคลิปกลางก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เพื่อให้สามารถท าได้จริง  
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นายปรญิญา  แสงแกว้เขียว นิตกิรช านาญการ 
ผู้สรุปผลการสัมมนา 


